

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK

\*

Số 1097-KL/TU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 7 năm 2020

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN

Số: 5412

Ngày: 23/7

Chuyến:

## KẾT LUẬN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31

-----

Ngày 03/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (mở rộng) cho ý kiến các Dự thảo: Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (lần 1); Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:

### **I- VỀ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LẦN 1 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020**

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia góp ý trực tiếp vào văn bản, gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 08/7/2020. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Tỉnh ủy viên để bổ sung, tu chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.

### **II- VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chính quyền. Cụ thể là: Kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng 4,62%, cao so với mức bình quân của cả nước; thu ngân sách đạt 36,81%; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, biên giới được giữ vững; đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Tổ chức thành công 03 đại hội đảng bộ cấp huyện là Krông Pắc, Cư Kuin và Quân sự tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn chống COVID-19 đã có

nhiều hoạt động nổi bật được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tuyển chọn cán bộ được đổi mới qua hình thức thi tuyển chức danh Bí thư cấp ủy cấp huyện. Triển khai cuộc vận động “*Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh*” được Nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những vấn đề đáng quan tâm, như: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra; tình trạng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; phát triển đảng viên đạt thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình đơn thư, khiếu kiện có dấu hiệu gia tăng, nhất là tình hình tranh chấp giữa các hộ nhận khoán với các công ty nông, lâm nghiệp và tình hình xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, vu khống các đồng chí lãnh đạo liên quan đến đại hội đảng các cấp...

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp đã xác định, đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đảng cấp huyện và chuẩn bị thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lưu ý, sắp xếp thời gian trong chương trình đại hội phải có thời gian chia các tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải thực hiện chặt chẽ, dân chủ, tập trung lãnh đạo theo Nghị quyết của cấp ủy cấp trên; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đặc biệt là chương trình hành động trình đại hội phải cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Triển khai công tác khảo sát, tin nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo các nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2020 đã đề ra; tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục hoạt động, phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào tỉnh. Đề cao cảnh giác, không chủ quan với dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch qua các đường biên, lối mở vào tỉnh.

3- Chuẩn bị phương án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Xây dựng, bảo vệ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 với Trung ương theo quy định. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, nhất là quy hoạch thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến để mời nhà thầu thiết kế tư vấn có chất lượng đảm bảo

xây dựng thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai thực hiện xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang.

4- Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, an sinh xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2020 đã đề ra. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Chỉ thị chỉ đạo việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới.

5- Tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra “điểm nóng”, nhất là trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai. Nắm chắc tình hình liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, giải quyết đơn, thư theo đúng quy định, nếu các cơ quan, đơn vị nhận được đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình thì đề nghị gửi lại cho Ban Chỉ đạo giải quyết đơn, thư liên quan đến đại hội đảng của tỉnh để xem xét, giải quyết, không phát tán, trao đổi tránh các sự lôi kéo, kích động, bôi nhọ, nói xấu... gây mất đoàn kết nội bộ.

6- Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung công tác phát triển đảng viên, sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là sắp xếp cán bộ trước trong và sau đại hội. Trường Chính trị lưu ý xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh sau đại hội đảng các cấp, nhất là đối với chức danh bí thư, chủ tịch xã, cán bộ chủ chốt cấp huyện để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Căn cứ Kết luận này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí TUV,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy(xh).

**T/M TỈNH ỦY**  
**BÍ THƯ**



**Bùi Văn Cường**